



โปรดเวียนกันอ่าน

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 167 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

รับสมัครแล้ว “คนดีศรีสหกรณ์” แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” ซื่อสัตย์ - อุดม - เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

สมาชิก / สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2557

- คัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557
- ตัดสินโดยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
- ประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” วันที่ 12 มกราคม 2558
- มอบรางวัล วันประชุมใหญ่ประจำปี 2558
- ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำ “คนดีศรีสหกรณ์” น้่าน้ำหนัก 2 บาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

อ่านต่อหน้า 3



เครือข่ายเอื้ออาทร

เปิดแล้วกิจกรรมกลุ่มสมาชิก สมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป

เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค.2557
300 บาท/สมาชิก 1 คน และค่าดำเนินการ 25 บาท ต่อคน รวม 325 บาท

สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยต้องมีสมาชิก จำนวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อหน้า 4

สอ.ปม. รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 1 อัตรา งานมั่นคง สวัสดิการดี รับผิดชอบด่วน..

- ❖ ติดต่อขอชื่อใบสมัครชุดละ 100 บาท ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น.ทุกวันทำการ
- ❖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
- ❖ สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
- ❖ ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.025798899.com



ผู้นำสหกรณ์

สมัครด่วน!!

หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 3
สำหรับผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกที่สนใจ
รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**
วันอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 3
วันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 57
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน สอ.ปม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.025798899.com อ่านต่อหน้า 5



ผู้นำสหกรณ์

หลักสูตรเพื่อคน สหกรณ์รุ่นใหม่

เปิดรับสมัครแล้ว จำนวน 30 คน อายุไม่เกิน 40 ปี

- ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 025799774 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57
- ผู้ที่สมัครจะต้องไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรคนสหกรณ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
- วันอบรม วันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 57

อ่านต่อหน้า 5

สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 สหกรณ์ ศึกษาดูงาน สอ.ปม.และชอท.

พร้อมเยี่ยมชมงานระบบ ICT CCS
ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center
เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557



สอ.ปม. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เสื่อยี่ดงาน “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. และกรรมการ ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสื่อยี่ดงาน “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” จำนวนเงิน 40,000 บาท โดยมีนายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ



หลักการทรงงานของในหลวง

: คนหลังเลนส์



เขาก็จะไม่กลับไปเสพซ้ำ และสามารถกลับมาช่วยเราอีกแรง ทำให้ได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นอยู่แบบสมดุล ซึ่งการจะมองปัญหาออกต้องมีใจกว้าง ไม่ลำเอียง ต้องมีจิตอันพิสุทธิ์

ทรงไม่ติดตำรา

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดทฤษฎีจนเกินไป อาจจะทำให้ไม่ช่วยปัญหาได้ ต้องโอบอ้อมต่อ

สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม จิตวิทยาด้วย

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

เมื่อฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงหลักการทรงงานของในหลวง หากทุกคนทำได้ จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย มหาศาล ฉบับนี้ มาต่อกันด้วยหลักการทรงงานดังนี้

ทรงแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ไปยังจุดใหญ่ ๆ

ควรมองภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ไม่เริ่มทีเดียวใหญ่ ๆ และควรมองในสิ่งที่มักจะมองข้าม ลงมือทำในจุดเล็ก ๆ ก่อนสำเร็จแล้วจึงค่อยขยาย มิใช่สั่งทำพร้อมกันทั่วประเทศ ดูดี แต่ลงทุนสูง ได้ผลน้อย ในที่สุด ทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมีแต่คนสั่ง แต่มีคนทำอยู่เพียงไม่กี่คน

ทรงทำตามลำดับขั้น

เริ่มทำจากความจำเป็นก่อน สิ่งที่ขาดคือสิ่งที่จำเป็น เช่น ประชาชน ต้องแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพก่อน จากนั้นก็ไปที่สาธารณสุขภาค แล้วต่อด้วยการประกอบอาชีพ ถ้าทำเป็นขั้นเป็นตอน ก็จะทำให้สำเร็จได้ง่าย เช่น งานยาเสพติด รักษา>ส่งเสริม>ฟื้นฟู>กลับอยู่ในสังคมปกติ เป็นคนดีของชาติ

ทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หัดทำใจให้หนักแน่น รับฟังความคิดเห็น การรับฟัง คือ การเก็บความคิด เราจะประมวลความคิดเพื่อมาใช้ประโยชน์

ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

มองธรรมชาติให้ออก กักน้ำตามลำธารช่วยให้ป่าสมบูรณ์ ช่วยให้ชาวเขามีอาชีพ เราก็จะลดปัญหายาเสพติดลงไป การช่วยดูแลผู้ติดยาเสพติด

ทรงประหยัดเป็นนิสัย

เรื่องง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทำได้เอง หาได้เองในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีเรียบง่าย เช่น ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ขึ้นเอง บางครั้งมีพิธีกรรมใหญ่โตผู้ยิ่งใหญ่ทำพิธีปลูกป่าโดยนารถโกลิโกลิให้เรียบเพื่อปลูกป่า โดยทำลายต้นไม้ไปมากมาย นานตก เรื่องเช่นนี้ยังมีในสังคมไทยมากมาย การเรียบง่ายประโยชน์จะสูงสุด

ทรงทำงานอย่างมีความสุข

“ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ ฉันมีแต่ความสุขที่ร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้น” ทำอะไรต้องมีความสุขด้วย ถ้าทำอย่างไม่มีความสุข จะก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ สู้สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต จะดีกว่า เพราะทำให้เราสุขใจ

เอกสารอ้างอิง: www.crma.ac.th



รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
งานมั่นคง สวัสดิการครอบคลุมทุกช่วงชีวิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.025799774.com หมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2557



ปฏิบัติการ ค้นหา “คนดีศรีสหกรณ์”

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” ซื่อสัตย์ – อุดม – เอื้ออาทรต่อผู้อื่น



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตระหนักถึงบทบาทตามอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม โดยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสร้างขวัญ กำลังใจ ว่าผู้ที่ทำดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น

โดยสมาชิก/สมาชิกสมทบ เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่าง 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2557

- คัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557
- ตัดสินโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
- การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2558
- ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำ นำหนัก 2 บาท
- พร้อมสื่อเกียรติยศ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com



นายสุริยะ ศรีชุม คนดีศรีสหกรณ์ประจำปี 2553



นายวิทย์ ชุมภู คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2555



นายสมเกียรติ บ้านกล้วย คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2556

การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 สหกรณ์ ศึกษาดูงาน สอ.ปม. และ ชอท.

พร้อม เยี่ยมชมงานระบบ ICT CCS

ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center

เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557



นางสาวอารยา บุญยะศิริพันธ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 3. สหกรณ์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด 4. สหกรณ์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 5. สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด 6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ธนกิจไทย จำกัด 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 8. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด 9. สหกรณ์ออมทรัพย์วิชัยพยาบาล จำกัด 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด 11. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด 12. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชิงเกอร์ จำกัด

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สอ.ปม. บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร จากนั้น นายวิฑิต สนธิวัฒน์ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด สรุปภาพรวมของ ชอท. นายสมศักดิ์ อังศุโกมุกทูล รองประธานกรรมการ ชอท. นำ 12 สหกรณ์ เดินทางไปชมระบบ ICT CCS ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center โดยมี



นายเดชธนา อัครทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายสันติ สงวนทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการไอซีที ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด น.ส.ไพรัตน์ เมฆาร ผู้จัดการโครงการ IT ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และทีมงาน บรรยายสรุปภาพรวมของระบบงาน





สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่าย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และสร้างเครือข่าย กลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ



พบกันอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำปี 2557 ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกันมักสร้างความประทับใจและสายใยแห่งความเอื้ออาทร สหกรณ์ในกลุ่มสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิมในการรวมกลุ่มกันปีละครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์มากมายของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการ

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์สหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ จับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ต.ค. 57 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณและอนุมัติวงเงินไม่เกิน 300 บาท/สมาชิก 1 คน และค่าดำเนินการ 25 บาท/คน รวม 325 บาท ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งมายังสหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 57 และจะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมภาพถ่ายประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com





สมัครด่วน จำนวนจำกัด!!

หลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 3

สำหรับผู้แทนสมาชิกและสมาชิก และผู้แทนสมาชิก กลุ่มภาคีบางเขนที่สนใจ

◇ วันอบรมหลักสูตร

วันที่ 20 -21 กันยายน 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.

จากที่สหกรณ์ได้จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำสหกรณ์รุ่นที่ 2 ไปแล้วนั้น ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์

◇ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำนวน 80 คน

ผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิก กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน จำนวน 40 คน

◇ วันเวลาสถานที่ฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

◇ วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 025799774 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

◇ สหกรณ์จะคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ให้ครอบคลุมทุกภาค จำนวน 80 คน

◇ สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นำใบตอบรับจากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

◇ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

- สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท

- สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ต่างจังหวัด ได้รับค่าพาหนะจากจังหวัดที่ระบุถึงกรุงเทพฯ กิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาทและค่าที่พัก 1,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2557



ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และสมาชิกสมทบเข้าใจหลักการและวิธีการบริหารงานสหกรณ์ และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

◇ กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 30 คน

◇ วันเวลาสถานที่ฝึกอบรม

วันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

◇ วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 025797356 หรือ 025799774 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

◇ สหกรณ์จะคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ”ครอบคลุมทุกภาค จำนวน 30 คน

◇ สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและให้นำใบตอบรับจากสหกรณ์มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

◇ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

- สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท

- สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ต่างจังหวัด ได้รับค่าพาหนะจากจังหวัดที่ระบุถึงกรุงเทพฯ กิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท

- ที่พักและอาหารสหกรณ์เป็นผู้จัดให้

◇ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

“พุทธวจน” 9



ก่อนอื่นกองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ต้องขอภัยในความผิดพลาดของลำดับพระสูตรในฉบับที่แล้ว โดยพระสูตรลำดับที่ ๕ นั้น จะต้องเป็นลำดับที่ ๔ จึงจะถูกต้อง ฉบับนี้กองบรรณาธิการขอนำพระสูตรในลำดับที่ ๕ จาก ๑๐ พระสูตรสำคัญ ซึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้ดีแล้ว ดังนี้

๕. ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่นคนอื่น

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็น คำร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี้ยวหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.

ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของศาสดา เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ่ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี้ยวหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียน ใตถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกัณนี้” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่นำสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ทุก. อ. ๒๐/๗๒/๒๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ อุกกาจิตวินิตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินิตา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะทั้งหลายอันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาษิตา) อันลึกซึ่ง

(คัมภีรา) มีอรรถอันลึกซึ่ง (คัมภีรตถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตตรา) ประกอบด้วยเรื่องสุญญตา (สุญญตปฏิสัจจตถา) อันบุคคลนำมากล่าวยู่; ก็ไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี้ยวหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงี้ยวหูฟัง ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็น สิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ทำให้เปิดเผยแจ่มแจ้ง ออกมาว่าข้อนี้ พยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้. เธอเหล่านั้น เปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผย ไม่หยายของที่คว่ำอยู่ให้หยายขึ้นได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมืออย่างต่างๆได้. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า อุกกาจิตวินิตา ปริสา โน ปฏิปุจฉาวินิตา

ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทชื่อ ปฏิปุจฉาวินิตา ปริสา โน อุกกาจิตวินิตา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรอง ประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก อันบุคคลนำมากล่าวยู่; ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. ส่วนสุตตันตะเหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึ่ง มีอรรถอันลึกซึ่ง เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี้ยวหูฟัง ย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. พวกเธอเล่าเรียนธรรมที่เป็นตถาคตภาษิตนั้นแล้ว ก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทำให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า ข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้. เธอเหล่านั้น เปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้หยายของที่คว่ำอยู่ ให้หยายขึ้นได้ บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมืออย่างต่างๆได้. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า ปฏิปุจฉาวินิตา ปริสา โน อุกกาจิตวินิตา

ภิกษุทั้งหลาย ! เหล่านี้แลบริษัท ๒ จำพวกนั้น. ภิกษุทั้งหลาย ! บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้น คือ บริษัทปฏิปุจฉาวินิตา ปริสา โน อุกกาจิตวินิตา (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเป็น เครื่องนำไป : ไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอกเป็นเครื่องนำไป) แล.

ทุก. อ. ๒๐/๗๑/๒๕๒. —





สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)



ฉบับนี้มาว่ากันต่อเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ เริ่มจากประเภทสหกรณ์ซึ่งมีการแยกประเภทไว้หลากหลายมากกว่าประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย รวมทั้งยังมีบางประเภทที่ประเทศไทยไม่มีและยังมีการแบ่งชั้นของสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย สำหรับประเภทและการแบ่งระดับชั้นในการจัดการ มีดังนี้

ประเภทสหกรณ์

1. สหกรณ์เครดิต 2. สหกรณ์ผู้บริโภคร 3. สหกรณ์ผู้ผลิต
4. สหกรณ์การตลาด 5. สหกรณ์บริการ
6. สหกรณ์อเนกประสงค์ 7. สหกรณ์ปฏิรูปการเกษตร
8. สหกรณ์โคนม 9. สหกรณ์บริการสุขภาพ
10. สหกรณ์การเคหะ 11. สหกรณ์การขนส่ง 12. สหกรณ์การประปา
13. สหกรณ์ผู้ผลิตไฟฟ้า
14. สหกรณ์ประมง 15. สหกรณ์การศึกษา (สหกรณ์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา)
16. สหกรณ์การรณรงค์เพื่อกิจการสหกรณ์ (Advocacy Cooperative)
17. สหกรณ์บริการการเงิน (ลักษณะเดียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทย)
18. ธนาคารสหกรณ์ (ทำหน้าที่ให้บริการการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิก)
19. สหกรณ์อื่นๆ ตามประกาศขององค์การกลางส่งเสริมสหกรณ์

ระดับชั้นของสหกรณ์

1. สหกรณ์ปฐมภูมิ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดา
 2. สหกรณ์ทุติยภูมิ ประกอบด้วยสหกรณ์สมาชิกระดับปฐมภูมิ
 3. สหกรณ์ตติยภูมิ ประกอบด้วยสมาชิกระดับทุติยภูมิ
- ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ยังมีบัญญัติถึงเรื่องสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ธนาคารสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิกภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ การจัดตั้งกองทุนประกันเงินฝากขึ้นเองและอาจขอรับการช่วยเหลือทางเทคนิคด้านประกันเงินฝากจากองค์กรของรัฐได้ และสามารถรับการช่วยเหลือด้านต่างๆจากองค์กรภาครัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น การปรึกษาบรรดคดี องค์การกลางบริหารสหกรณ์ (Cooperative Development Authority, CDA) เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ทั้งระบบ สังกัดสำนักประธานาธิบดี

นอกจากนี้ยังมีสหพันธ์สหกรณ์เครดิตแห่งฟิลิปปินส์ เป็นองค์กรสหกรณ์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิของขบวนการเครดิตยูเนียนแห่งฟิลิปปินส์ จัดตั้งเมื่อ ปี 1960 จดทะเบียนครั้งแรกชื่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งฟิลิปปินส์ (PHILCUL) ตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 2023 ด้วยการสนับสนุนจาก OCCU ต่อมาในปี 1971 ได้ร่วมกันจัดตั้ง ACCU ปี 1990 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากชุมนุมฯเป็นชื่อ PFCCI และในอีกสองปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันคือสหพันธ์สหกรณ์เครดิตแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit Cooperatives, PFCCO)

สำหรับกฎหมายที่ว่าด้วยการสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบัน คือ The Philippines Code of 2008 กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสหกรณ์ ความหมายของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ (โดยได้นำหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการมาบรรจุไว้ในกฎหมาย) รวมทั้งองค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ (Cooperative Development Authority, CDA) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (Philippine Federation of Credit Cooperatives, PFCCO) ชุมนุมสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ปฐมภูมิ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกต้องผ่านหลักสูตรเตรียมสมาชิก (Pre-Membership Education Seminar - PMES) เป็นต้น

ในฉบับนี้คงได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งสหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีพัฒนาการที่ยาวนานพอๆ กับสหกรณ์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ผู้เขียนยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเขาหรือเรามีความก้าวหน้ามากกว่ากัน นับถึงฉบับนี้เหลืออีกไม่กี่ประเทศก็จะนำเสนอครบทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนแล้วครับ ฉบับนี้จึงมีคำถามสำหรับสมาชิกที่ให้ความสนใจติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่า ACCU ย่อมาจากอะไร และเคยกล่าวถึงในสหกรณ์ประเทศใดบ้าง คงไม่ยากเกินไปนะครับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จะมีของรางวัลเป็นกระเป๋าเดินทาง นาฬิกาตติยภูมิ และหมอนผ้าห่มสหกรณ์ อย่างละหนึ่งรางวัล สำหรับท่านที่ตอบถูกนะครับ หากมีผู้ตอบถูกมากกว่าจำนวนรางวัลก็จะขอใช้การจับฉลากเป็นการตัดสินแล้วกันนะครับ หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมสนุกในการตอบคำถามกันมากๆนะครับ และช่องทางในการส่งคำตอบมาร่วมสนุกกัน สมาชิกสามารถส่งคำตอบมาได้ที่ Email : forestcoop@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 ส่งคำตอบภายในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 รวมทั้งท่านใดที่มีคำแนะนำ ข้อเสนอแนะใดๆ สำหรับการปรับปรุงการให้บริการกับสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีที่จะรับนำไปพิจารณาและปฏิบัติ ขออย่าได้ร้อนะครับ



อ้างอิง วีระ คำวิเศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (Cooperative Movement in ASEAN Community)
www.cda.gov.ph
http://th.wikipedia.org/wiki/ค้นหา_ฟิลิปปินส์
http://www.pfccco.coop/



ผลการดำเนินงาน

รายการ	31 มีนาคม 2557	28 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนสมาชิก	13,286	13,282
จำนวนสมาชิกสมทบ	13,804	13,665
สินทรัพย์รวม	11,708,725,818.59	11,483,092,140.08
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	114,357,647.66	253,435,875.92
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	654,314,916.93	504,728,878.32
เงินลงทุนระยะสั้น	266,088,680.00	266,457,100.00
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน)	76,530,932.95	75,990,391.64
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน)	12,320,232.00	11,570,487.09
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ)	6,016,049,552.58	6,016,083,475.96
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ)	113,017,493.58	108,649,058.08
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ)	885,441,609.81	887,202,598.16
เงินลงทุนระยะยาว	3,456,415,530.41	3,240,582,124.18
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11,887,245.87	11,766,603.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	83,920,400.79	84,361,279.37
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,194,266.93	22,076,959.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	187,309.08	187,309.08
หนี้สินรวม	7,021,381,817.40	6,848,051,313.82
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,126,000,000.00	943,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00	47,222,200.00
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก	4,255,612,400.67	4,217,703,046.02
เงินรับฝากออมทรัพย์	450,031,359.34	474,982,258.06
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ	2,963,555,613.07	2,904,231,128.43
เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	640,878,235.83	636,533,597.16
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์	143,834,149.28	145,632,796.73
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	55,138,205.46	54,151,734.02
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,174,837.69	2,171,531.62
รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)	1,595,719,518.83	1,590,095,456.03
เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ)	102,894,050.87	105,272,928.37
เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	1,455,025,203.40	1,449,747,878.77
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ)	31,550,455.89	29,031,894.64
เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ)	6,249,808.67	6,042,754.25
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	16,237,210.51	15,884,917.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,901,037.39	17,234,044.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน	16,911,650.00	16,911,650.00
ทุนของสหกรณ์	4,625,993,652.92	4,593,186,386.89
ทุนเรือนหุ้น	4,063,927,890.00	4,026,235,220.00
ทุนสำรอง	403,524,473.82	403,524,473.82
ทุนสะสม	79,807,265.77	80,168,755.77
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	78,734,023.33	83,257,937.30
รายได้	125,358,263.40	81,003,501.83
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร	112,116,848.36	73,239,155.47
ผลตอบแทนจากการลงทุน	11,128,914.49	6,959,641.17
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	2,112,500.55	804,705.19
ค่าใช้จ่าย	64,007,915.13	39,149,062.46
ดอกเบี้ยจ่าย	48,114,629.34	28,848,815.45
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	15,893,285.79	10,300,247.01
กำไรสุทธิ	61,350,348.27	41,854,439.37

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์สินทรัพย์	3.50
ออมทรัพย์เอนกประสงค์	3.50
ออมทรัพย์พิเศษ	3.75
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	4.25
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	4.25
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556)	ร้อยละ/ปี
ฉุกเฉิน	6.35
สามัญทั่วไป	6.35
สามัญเพื่อการศึกษา	4.15
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	4.15
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	4.35
สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน	4.35
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	4.35
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	4.75
สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	4.35
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	6.35
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน	5.25
เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	6.35
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1	3.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2	4.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อเวลาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)ประเภท 3	6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ	6.25



ตอบคำถามจากที่ประชุมใหญ่

วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ก



นายชนโรจน์ โทธิสาโร รองประธานกรรมการ สอ.ปม. และนายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ ซึ่งแจ้งข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2557 โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 287 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขบวนการ การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2557 ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รวบรวมคำถามจากผู้แทนสมาชิก และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพิจารณาเพื่อตอบคำถามให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกได้ทราบ ดังนี้

1. คำถาม ขอเพิ่มค่าเดินทางจาก 3 บาท เป็น 4 บาท

คำตอบ อัตราค่าพาหนะกิโลเมตรละ 3 บาท (ไป - กลับ 6 บาท) ปัจจุบันเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร สหกรณ์จะนำมาพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าพาหนะให้ในโอกาสต่อไป

2. คำถาม กรณีสมาชิก พ่อแม่ ของสมาชิกทำประกันและเสียชีวิต ต้องการให้สหกรณ์จ่ายค่าทำศพก่อน เนื่องจากต้องไปกู้เงินทำศพ - เงินประกันชีวิต สหกรณ์ควรมีเงินสำรองในการทำศพ

คำตอบ สหกรณ์กำหนดให้ทายาทของสมาชิกสามารถรับเงินสินไหมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิต และต้องมีเงินพึงได้รับมากกว่าหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงสมาชิกสมทบหรือการประกันสมทบสำหรับบิดามารดาของสมาชิก

3. คำถาม ต้องการให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

คำตอบ หากสหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วย และลดอัตราเงินปันผลด้วยควบคู่กันไป การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนต่างๆ สหกรณ์จะพิจารณาถึงตลาดเงินตลาดการเงินและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์จะต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลจะสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นเสมอ

4. คำถาม เพิ่มวงเงินประกันชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์

คำตอบ ปัจจุบันสามารถเพิ่มได้ตามอัตราเบี้ยประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000.00 บาท แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกู้เงินตามวงเงินคุ้มครองดังกล่าวด้วย

5. คำถาม ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขที่บัญชี เนื่องจากมีการส่งข้อความแจ้งผิดพลาด

คำตอบ สหกรณ์จะส่งข้อความตามเบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบแจ้งไว้ ซึ่งกรณีนี้เกิดจากสมาชิกสมทบแจ้งเบอร์ของสมาชิกหลักไว้ เมื่อทำธุรกรรมถอนเงิน ข้อความจึงส่งไปยังเบอร์ของสมาชิกหลัก ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกที่เปิดบัญชีให้กับบุตรที่เป็นสมาชิกสมทบ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับเจ้าของบัญชี เพราะอาจมีบางกรณีที่สมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุตรโดยบิดา มารดา ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองเมื่อบุตรถอนเงิน ก็จะแจ้ง SMS ไปที่บิดา มารดา ทำให้เกิดความผิดพลาด

6. คำถาม ควรส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มจังหวัด ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุน มอบรางวัลด้านต่าง ๆ

คำตอบ กลุ่มสมาชิกที่จะจัดกิจกรรมกลุ่ม สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณและของรางวัล ในการจัดกิจกรรมกลุ่มได้

7. คำถาม โทรศัพท์ติดต่อยาก ควรเพิ่มคู่สายให้เพียงพอหรือจ้างพนักงาน part time มารับโทรศัพท์ (เช่น ผู้พิการทางสายตา หรือนักศึกษา)

คำตอบ รับไว้พิจารณาดำเนินการ โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการรับโทรศัพท์

8. คำถาม สมาชิกในท้องที่ภาคเหนือกรณีถูก ปปช. สอบ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสอบ ซึ่งสหกรณ์ตัดสิทธิการกู้ ขอรทราบบว่าสหกรณ์มีแนวคิดอย่างไร



คำตอบ สมาชิกที่ถูกคณะกรรมการ ปปช. สอบสวน สามารถ กู้เงินกู้สามัญ (หุ้น) เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินฝากได้ สำหรับการกู้เงินกู้สามัญให้นำเสนอ คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป มิได้ ระบุสิทธิการให้กู้แต่อย่างใด แต่คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณา เหตุผลความจำเป็นในการขอู้ รวมทั้งมีเงื่อนไขว่าผู้ค้ำประกันจะต้อง ไม่อยู่ในกลุ่มที่คณะกรรมการ ปปช. สอบสวน และผู้ค้ำประกันจะต้อง ทำบันทึกกลางมือชื่อรับทราบว่าผู้กู้ถูกคณะกรรมการ ปปช. สอบสวน

9. คำถาม การจัดตั้งกลุ่มระบุว่าต้อง 50 คน แต่นานเข้า เหลือ 40 คน นั้นไม่ควรยุบ เนื่องจากจัดตั้งมานาน

คำตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มในปัจจุบัน จะต้อง มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คนจึงตั้งกลุ่มได้ และหากกำหนดให้มีการจัดตั้ง กลุ่มน้อยกว่า 50 คน จะทำให้มีสมาชิกจัดตั้งกลุ่มมากขึ้นและจะทำให้ มีจำนวนผู้แทนสมาชิกมากขึ้นด้วย

10. คำถาม สหกรณ์ควรปล่อยเงินกู้สามัญสมาชิกที่กู้เงิน ธนาคารออมสิน เพราะเงินที่ส่งธนาคารออมสินไม่ได้หักจาก เงินเดือน

คำตอบ ตามแนวทางปฏิบัติหากสหกรณ์ทราบว่าสมาชิก กู้เงินกับธนาคารออมสิน จะต้องระบุสิทธิการกู้เงินทุกประเภท หากมี ความประสงค์ขอู้เงินให้นำเสนอ คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณา เป็นกรณีๆ ไป

11. คำถาม การกู้ฉุกเฉินทำไมเงินคงเหลือต้องเหลือ 2,500 บาท

คำตอบ หากลดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,500 อาจส่งผลกระทบต่อ การผ่อนชำระรายเดือน

12. คำถาม ต้องการให้ผู้สอบบัญชีมาบรรยายให้ความรู้ ด้านบัญชีในวันประชุมใหญ่วันแรก

คำตอบ สหกรณ์จะรับไว้พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีในปีต่อไป

13. คำถาม สหกรณ์ควรจัดเตรียมที่สำหรับให้สมาชิกที่ไป ฝึกอบรมแล้วมีสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิก

คำตอบ สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการแสดงสินค้าที่เป็นอาชีพ เสริมของสมาชิกแล้ว โดยสมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ เพื่อนำสินค้า ตัวอย่างมาแสดงให้สมาชิกที่สนใจติดต่อขอซื้อได้

14. คำถาม โครงการเกษียณอายุราชการ สหกรณ์ควร พิจารณาโครงการที่น่าสนใจ

คำตอบ สหกรณ์ได้จัดทำแบบสอบถามการเลือกสถานที่จัด โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ส่งให้สมาชิกที่จะเกษียณอายุ ราชการในปี 2557 และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่มีอายุ ครบ 60 ปี ในปี 2557 เลือกสถานที่แล้ว และจะนำมาเป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรม



สมัครใช้บัตร Click CO-OP Card มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ 40 เส้น น้ำหนัก 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท



โดนใจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการสอ.ปม. มอบโชคให้กับสมาชิกที่สมัครใช้บัตร ATM Click Co-op Card ทำเอาสมาชิกดีใจกันถ้วนหน้า บางท่านมาจากภาคใต้ บางท่านมาจากเหนือ ใครอยากมีโชคดี ๆ แบบนี้ รีบสมัครขอใช้บัตร Click CO-OP Card และกรอกชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนชั้นส่วนร่วมชิงรางวัลโดนใจ ทำไปสมัครแล้วส่งถึงสหกรณ์ ส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำทันที

เหลือจับรางวัลอีกเพียงแค่ 2 ครั้ง เท่านั้น รีบสมัครใช้บัตร Click CO-OP Cardด่วน ไม่งั้นผู้โชคดี

ท่านนั้นอาจเป็นคุณ

โดนใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2557

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

โดนใจ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล



ที่ปรึกษา

นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

กองบรรณาธิการ

นายสุภาพ คำแฝง, นางวริย์พรรณ โหมคเทศ, นางภาราดา หินอ่อน, นางณภัทร อินสกุล, นางสาวนัชชา จิตต์ประเสริฐศรี, นางสาวรัตนพร สิทธิกุลนันท์



วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร. 0-2579-7070

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง